

ปลูก "มะละกอ" สร้างรายได้ที่น่าทึ่ง

นำเสนอเมื่อ : 12 ก.ย. 2556

มะละกอ พืชเศรษฐกิจมาแรงอีกชนิดหนึ่งของบ้านเรา ที่มาแรงแบบเงียบ ๆ ในชีวิตประจำวันของใครหลายคนมีมะละกอกวนเกี่ยวของอย่างแน่นอน กับเรื่องอาหารการกิน อย่างส้มตำ ที่ต้องพึ่งพามะละกอเป็นหลัก มะละกอไม่ใช่แคทานดิบเท่านั้น ยังมีมะละกอกวนสุกที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน เช่นดังชาวสวน อ.แมสออด โกยเงินกับมะละกอ 50 ไร่ วางแผนปลูกให้เก็บได้ในช่วงแพงรับเหมา ๑ วันละ 50,000 บาท



มะละกอ ไม้ผลกระแสนแรงด้วยผลตอบแทนที่น่าทึ่งอย่างมาก ปลูกมะละกอพื้นที่เพียง 10 ไร่ สามารถสร้างเงินล้านได้ไม่ยากเลย เพราะมะละกอจะสามารถเก็บผลผลิตได้ทุก 3-4 วัน หรือประมาณอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 2-3 ตัน รายได้ต่อครั้งประมาณ 2-4 หมื่นบาท ขึ้นอยู่กับราคามะละกอ ยิ่งถ้าวางแผนให้มีผลผลิตเก็บได้ในช่วงมะละกอขาดตลาดด้วยแล้วละก็ เรียกว่าโกยเงินกระเป๋าดังกันเลยทีเดียวทีเดียวเช่นเดียวกับชาวสวนหัวก้าวหน้ารายนี้ คุณเล็ก แห่งไร่กอกทอง ที่ประสบความสำเร็จกับมะละกอ 50 ไร่ ที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่มะละกอขาดตลาดหรือขาดคอ โกยเงินอยู่ตอนนี้จนสามารถตั้งราคาขายได้เลย แม้มะละกอวิ่งเข้าไปซื้อผลผลิตกันจนต้องต่อคิว เพราะช่วงนี้มะละกอทั่วไปไม่มีผลผลิตน้อย ขณะที่ตลาดมีความต้องการสูง

คุณเล็กบอกว่า ปกติมะละกอจะขาดตลาดตั้งแต่เดือน ก.ค.-ต.ค. ของทุกปี ช่วงดังกล่าวราคาจะสูงถึง 18-30 บาท/กก.(จากสวน) ถ้าจะปลูกให้เก็บในช่วงนี้ได้ก็นับยอมไป 8 เดือนแล้วปลูก อีกอย่างมะละกอที่จะเก็บได้ในช่วงนั้นจะต้องออก ดอกและติดผลในช่วง มี.ค.-เม.ย. ซึ่งอากาศค่อนข้างร้อน จึงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการติดผล มะละกอดอกจะร่วงและติดผลน้อย ต้องมีตัวช่วย คือ การให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้ขาดน้ำ ใช้น้ำช่วยเพื่อเพิ่มความชื้นพร้อมกับให้ปุ๋ยอย่างเพียงพอ ตรงกับความต้องการ โดยคุณเล็กจะให้ปุ๋ยเดือนละครั้ง ตันละประมาณ 400 กรัม ช่วงมะละกอต้นเล็กใช้ 15-15-15 พอมะละกอเริ่มออกดอกเปลี่ยนมาใช้สูตร 8-24-24 เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกดอกและติดผล จากนั้นใช้สูตรนี้อย่างต่อเนื่องจะทำให้มะละกอออกดอกติดผลต่อเนื่อง สวนทางไปพ่นปุ๋ยน้ำสูตร 13-3-43 พร้อมกับแคลเซียม-โบรอน จะช่วยส่งเสริมให้มะละกอมีผลผลิตตลอด

มะละกอคุณเล็กเพิ่งเริ่มเก็บผลผลิต ปริมาณยังไม่มาก เก็บวันละ 4 ตัน (1 คันทร) ราคาตอนนี้จากสวน 13-14 บาท/กก. คาดว่าเดือนหน้าจะเก็บผลผลิตได้มากขึ้นเป็นวันละ 8 ตัน (2 คันทร) และราคามะละกอน่าจะขยับสูงขึ้นกว่านี้เพราะทุกปีช่วงนี้ราคามะละกอจะอยู่ที่ 20-25 บาท/กก. ลองกดเครื่องคิดเลขดูละกันว่าคุณเล็กจะมีรายได้วันละเท่าไร นอกจากนี้คุณเล็กยังปลูกพริกแซมในแปลงมะละกออีก 20 กว่าไร่ เก็บพริกขายมาตั้งแต่ 3 เดือนหลังปลูกจนถึงตอนนี้ก็เหี้ยมบานแล้ว

คุณเล็กบอกว่า มะละ กอเป็นไม้ผลที่น่าลงทุนที่สุดเพราะดูแลไม่ยาก ขอเพียงเข้า

ใจและดูแลอย่างถูกต้องเท่านั้น มะละกอไม่ว่าใครก็สามารถสร้างเงินล้านได้ไม่ยากเลย.

ที่มาภาพและเนื้อหาจาก [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์](#)